



จดหมายข่าว

สวส. | OARIT NEWSLETTER

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 141 ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2562

กิจกรรมสรุปผลและจัดทำแผนพัฒนาการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)



เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ตีระประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ กิจกรรมสรุปผลและจัดทำแผนพัฒนาการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12C ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ยนต์พิมาย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ RMUTI MOOC



เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ RMUTI MOOC ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3 อาคาร 12C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ RMUTI MOOC (RMUTI Massive Open Online Course) ได้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนิวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรบรรยายการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ คุณมณีนรัตน์ มั่นยืน นักวิชาการศึกษา และคุณจิระ ชนรักสุข นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 44 คน ในการบรรยายครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบ MOOC ตัวอย่างบทเรียน กรณีศึกษา ข้อพึงระวังในการผลิตรายวิชาออนไลน์ การเตรียมความพร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนการทำสื่อ MOOC การวางแผนงาน การเตรียมเนื้อหา และการผลิตสื่อแบบ MOOC

โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ



เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 งานบริหารงานทั่วไป สวส. จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมมรกต อีสาน ชั้น 5 อาคาร 12C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนัก สามารถพูด และฟัง ภาษาต่างประเทศเบื้องต้นได้ สำนักจึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล และมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง และการพูด ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของตนเอง เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศเทพ วุฒิกนกกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562



เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 6 แผนกงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ตีระประเสริฐสิน ผู้อำนวยการ สวส. เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละงานของสำนัก อีกทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถามข้อสงสัย และร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของสำนัก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 70 ท่าน ศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด แผนกงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ (CL-Park)